

# สิงห์อาสา ร่วมกับ ม.เชียงใหม่ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

สิงห์อาสา โดย มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ต่อเนื่องเป็นปีที่ 37 โดยได้ลงพื้นที่แรกที่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ร่วมกับ 3 มหาวิทยาลัย 7 คณะทางการแพทย์ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่ พร้อมด้วยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มแม่ฟ้าหลวง และ คณะแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์ มพะเยา ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกล โดยมีการตรวจกลุ่มโรค NCDs เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง ฯลฯ ซึ่งพื้นฐานของโรคเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพมากมาย หากรู้ตั้งแต่ช่วงแรก ก็สามารถรักษาอาการและช่วยชีวิตคนได้จำนวนมาก โดยทีมสิงห์อาสาจะประสานการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไป นอกจากนี้ยังมีการตรวจโรคทั่วไป บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ



หมอมและนักศึกษาแพทย์ ถือเป็นเรื่องราวดี ๆ ที่เกิดขึ้นในโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สิงห์อาสาในทุกปี

**ศ.ศ.นพ.ธนัฐ วาณิชะพงศ์** รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวว่า "ถึงแม้จังหวัดเชียงใหม่จะเป็นเมืองท่องเที่ยว

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มแม่ฟ้าหลวง และ คณะแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์ มพะเยา ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ นำทีมแพทย์ อาจารย์แพทย์และนักศึกษา ออกตรวจสุขภาพพี่น้องประชาชนกระจายไปในหลายพื้นที่

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สิงห์อาสา ยังคงมุ่งมั่นก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบการดูแลสุขภาพให้กับผู้คนในพื้นที่ห่างไกลที่การเข้าถึงการรักษาเป็นเรื่องยากลำบาก ด้วยความตั้งใจและความทุ่มเทของทีมแพทย์ที่ไม่เคยหวาดหวั่นต่อระยะทางหรือความยากลำบาก สิงห์อาสาขยายความช่วยเหลือไปยังทุกภูมิภาค จับมือกับมหาวิทยาลัยแพทย์ในแต่ละพื้นที่ เพื่อเติมเต็มโอกาสในการรักษาและดูแลสุขภาพของประชาชน ส่งเสริมให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดี ลดความเจ็บป่วย และเพิ่มโอกาส



แต่ก็ยังคงมีประชาชนในพื้นที่ห่างไกลจำนวนมากที่เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพอย่างยากลำบาก บางรายป่วยเรื้อรังไม่รู้ตัวจนเกิดเป็นโรคร้าย บางรายมีอาการในกลุ่มโรค NCDs หากไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่เริ่มต้น อาจอันตรายถึงชีวิต การออกหน่วยแพทย์

ได้อย่างทั่วถึง เริ่มที่แรกชุมชนใน ต.แม่บึง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

สำหรับโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ถือเป็นหนึ่งในโครงการที่บริษัทฯ ทำมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 37 ในการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ดียิ่งขึ้น โดยในปีนี้ ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยทางการแพทย์ทั้งหมดที่ได้ร่วมกันลงพื้นที่ ทั้งทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลายโรค ทีมอาจารย์และนักศึกษาแพทย์ในแต่ละคณะ ทำให้ช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาโรค ตลอดจนเสริมสร้างสุขภาพดี และเห็นถึงการส่งต่อการเป็นผู้ให้รุ่นสู่รุ่นของอาจารย์

เคลื่อนที่ดูแลสุขภาพชาวบ้านร่วมกับสิงห์อาสา และคณะทางการแพทย์ของหลายมหาวิทยาลัย จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน เพราะนอกจากการตรวจรักษาแล้ว ทีมแพทย์ยังแนะนำแนวทางป้องกันเพื่อห่างไกลโรคต่างๆ อีกด้วย โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่เด็กและผู้สูงอายุเจ็บป่วยง่ายขึ้น ให้ได้รู้จักวิธีการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องในช่วงนี้"

ภารกิจโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ในปีนี้ สิงห์อาสา ได้ทำงานร่วมกับ 4 มหาวิทยาลัยทางการแพทย์ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่, คณะแพทยศาสตร์ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มขอนแก่น, สำนักวิชาแพทยศาสตร์



ให้ผู้คนได้มีชีวิตที่ยืนยาวและมีคุณภาพมากขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มอัตราการรอดชีวิตมากขึ้น ความตั้งใจอย่างไม่หยุดยั้งนี้สะท้อนถึงหัวใจแห่งการให้ของสิงห์อาสา ที่พร้อมยื่นเคียงข้างให้กับพี่น้องประชาชนในทุกช่วงเวลา